




รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนกิจกรรมหลัก	แผนกิจกรรมย่อย	สถานะงาน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ทบทวนการดำเนินงานและกำหนดแนวทางพัฒนากลังข้อมูลน้ำแห่งชาติร่วมกับระหว่างหน่วยงานสมาชิก เพื่อให้เกิดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน	ทบทวนสถานะการเชื่อมโยงและคุณภาพของข้อมูลเข้าสู่คลังฯ รวมทั้งวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูลและกลุ่มผู้ใช้งานเบื้องต้น	 (ดำเนินการแล้ว)	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการทบทวนบัญชีข้อมูลและสถานการณ์เชื่อมโยง ข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติแล้วเสร็จ เลื่อนการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ จนกว่าสถานการณ์โควิด 19 จะคลี่คลาย เนื่องจากจำเป็นต้องมีการพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นโดยตรงระหว่างหน่วยงาน จึงจะเกิดผลดีมากกว่าการจัดงานแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ <i>ทั้งนี้มีการประสานงานเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากหน่วยงานสมาชิกเกี่ยวกับการใช้งานคลังข้อมูลฯ แล้ว</i> 	Working group : สส. พด. นน.
	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความเห็นจากหน่วยงานสมาชิก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (รอดำเนินการ)		สส. พด. นน.
กำหนดกรอบทิศทาง การพัฒนาและการให้บริการคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ	สรุปผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พิจารณา Data Strategy, Stakeholder Strategy และ Value-Added usage เพื่อต่อยอดการพัฒนา ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ	 (รอดำเนินการ)	<ul style="list-style-type: none"> รอดำเนินการภายหลังการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 	สส. พด. นน.
	จัดทำ Roadmap ของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ และ Workflow ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ			สส. พด. นน.
สร้างความรับรู้ผ่านการเผยแพร่การดำเนินงานรูปแบบต่างๆ ในวงกว้าง และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ลงสู่ระดับพื้นที่ <i>(ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง)</i>		 (ดำเนินการแล้ว)	<ul style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรมเผยแพร่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟิก, Live สื่อสารผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์, แจ้งเตือนสถานการณ์จากการใช้งานระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ จัดอบรมเผยแพร่การใช้งานระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 	สส. กข. ปส. (งานสื่อสารองค์กร)

แผนกิจกรรมหลัก	แผนกิจกรรมย่อย	สถานะ-การ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
พิจารณาแนวทางการเพิ่มรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน และรายได้จากเงินนอกงบประมาณ	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และเงินรายได้นอกงบประมาณย้อนหลัง	 (ดำเนินการแล้ว)	<ul style="list-style-type: none"> จัดประชุมผู้บริหารเพื่อหารือเชิงกลยุทธ์ในการเสนอโครงการของ สสน. เพื่อขอมงบประมาณประจำปี 2566 และการหารายได้ โดยเน้นการบูรณาการระหว่างฝ่าย สรุปโครงการที่จะเสนอของงบประมาณประจำปี 2566 เบื้องต้น วางแนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย/เอกชน จัดทำประมาณการรายได้เงินนอกงบประมาณ ระยะ 3 ปี (2565-2567) 	นย. อน.
	ประชุมระดมสมองผู้บริหารเพื่อหารือเชิงกลยุทธ์ในการเสนอโครงการเพื่อของบประมาณประจำปี 2566 และการหารายได้ดำเนินการประมาณการรายได้เงินนอกงบประมาณ ระยะ 3 ปี	 (ดำเนินการแล้ว)		นย. อน. ร่วมกับทุกฝ่าย
พิจารณาแนวทาง/มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเพิ่มเติม	รณรงค์สร้างความตระหนักถึงการประหยัดพลังงานและทรัพยากร	 (ดำเนินการแล้ว)	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์) เพื่อสื่อสารให้คนภายในและภายนอกองค์กร ที่ใช้บริการงานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ รู้คุณค่าของทรัพยากรและช่วยกันประหยัดพลังงาน รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานสาธารณูปโภครายไตรมาส มีการทบทวนมาตรการควบคุมการใช้สาธารณูปโภคของ สสน. แล้วพบว่า มีความเพียงพอสำหรับควบคุมการใช้งานสาธารณูปโภค (ข้อมูล ณ มี.ค.64) และจะทบทวนทุกสิ้นปีงบประมาณ 	อน.
	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานสาธารณูปโภค เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาควบคุม/ลดความเสี่ยง	 (ดำเนินการแล้ว)		
	ทบทวนมาตรการควบคุมการใช้สาธารณูปโภคของสถาบันฯ (ดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ)	 (ดำเนินการแล้ว)		

ประเด็น : ประเด็นความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมการทำงาน เพื่อรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนในอนาคต

แผนกิจกรรมหลัก	แผนกิจกรรมย่อย	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมองค์กร ในการปฏิบัติงานจากที่บ้าน เต็มรูปแบบ	จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ความรู้การ ปฏิบัติงานจากที่บ้านแบบเต็มรูปแบบ	 (รอดำเนินการ)	ส่งเสริมกิจกรรม WFH ของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น HII Chanel, Infographic, การจัดอบรมการ ใช้งาน software การประชุมออนไลน์ ฯลฯ รวมทั้งสร้างสื่อ เรียนรู้เสริมสร้างความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างๆ ที่มีความจำเป็น แนวทางการปฏิบัติเมื่อ WFH เป็นต้น	นย. ปส. (สื่อสารองค์กร)
	กำหนดมาตรการ/กฎระเบียบเพื่อ รองรับแผนการทดสอบการ ปฏิบัติงานจากที่บ้าน	 (รอดำเนินการ)	มีมาตรการ/กฎระเบียบเพื่อรองรับการ WFH	อน.
ทดสอบการปฏิบัติงานจริง	กำหนดแผนทดสอบปฏิบัติงานจริง ดำเนินการตามแผน และติดตามผล	 (รอดำเนินการ)	ดำเนินการปฏิบัติงาน WFH เต็มรูปแบบ - ฝ่าย นน. (ก.พ.64) - ทุกฝ่าย (ก.ค.-ก.ย.64)	ทุกฝ่าย
สรุปผลการดำเนินงาน อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในภาพรวมองค์กร	ประมวลผลการดำเนินงานของทุก ฝ่ายและจัดทำสรุปภาพรวมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	 (รอดำเนินการ)	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อ นำไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป	คณะทำงาน บริหารความ เสี่ยง